

# Linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức đại hội đoàn cấp cơ sở

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đoàn cấp cơ sở được tiến hành theo quan điểm: Thích ứng, linh hoạt và sáng tạo với bối cảnh dịch bệnh.



Các sản phẩm do đoàn viên, thanh niên xã Nam Hải (Tiền Hải) thực hiện được trưng bày tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên xã.

Ngày từ khi có kế hoạch tổ chức đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, với tinh thần trách nhiệm và sự chủ động, các cấp bộ đoàn đã khẩn trương xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức đại hội tại cấp mình; tích cực, chủ động, chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức đại hội cho đảm bảo đúng quy trình, quy định, bám sát chỉ đạo và hướng dẫn của cấp ủy và đoàn cấp trên. Tại các đơn vị được Tỉnh đoàn lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở và cấp huyện như: Đoàn Thanh niên xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ), Huyện đoàn Vũ Thư đã sớm ban hành kế hoạch tổ chức đại hội, xây dựng văn kiện, đề án nhân sự, tổ chức tuyên truyền và chuẩn bị các nội dung, điều kiện khác, bảo đảm yêu cầu, chất lượng. Đây đều là những đơn vị đoàn vững mạnh, có sự chuẩn bị tốt công tác nhân sự, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị và nhiều điều kiện thuận lợi khác để tổ chức đại hội điểm. Các

địa phương, đơn vị được chọn đại hội điểm các cấp, đại hội bầu trực tiếp bí thư đoàn thanh niên bảo đảm tinh ổn định trong nhân sự chủ chốt, có tính đại diện về địa bàn, lĩnh vực, đối tượng, cán bộ, các điều kiện khác và được sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị.

Anh Nguyễn Văn Duy, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ) cho biết: Đoàn Thanh niên xã được Tỉnh đoàn chọn làm điểm đại hội cấp cơ sở toàn tỉnh. Tuy nhiên, được sự quan tâm, động viên của Tỉnh đoàn, Huyện đoàn Quỳnh Phụ từ nội dung văn kiện, kịch bản cho đến các hoạt động tại đại hội, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên xã đã thành công tốt đẹp.

Trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tăng mạnh sau tết Nguyên đán, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo, đề nghị các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc tập trung và kịp tiến độ hoàn thành và tổ chức đại hội đoàn cấp cơ sở, bảo đảm chất lượng và kịp tiến độ hoàn thành trước ngày 31/5. Các cơ sở đoàn cần có tình hình thực tiễn tại địa phương, báo cáo xin ý kiến của cấp ủy và

ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương để có chỉ đạo, triển khai phù hợp. Nhiều cơ sở đoàn ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức đại hội như: quét mã QR để khai báo y tế, lấy văn kiện đại hội, xây dựng phòng sự chiếu tại đại hội thay cho đọc báo cáo... Chi Phan Thị Ngân Phương, Bí thư Huyện đoàn Vũ Thư cho biết: Tính đến ngày 20/2, toàn huyện đã có 7/30 xã, thị trấn tổ chức thành công đại hội đại biểu đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội đoàn cấp cơ sở của huyện Vũ Thư dự kiến hoàn thành trước ngày 31/3, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện dự kiến tổ chức trong tháng 4. Với sự nỗ lực của các cấp bộ đoàn, công tác tổ chức đại hội đoàn ở các địa phương đã đạt được kết quả tích cực. Văn kiện trình đại hội cơ sở chuẩn bị nghiêm túc về nội dung, các đơn vị đã tổ chức lấy ý kiến góp ý vào văn kiện đúng hướng dẫn. Công tác nhân sự được thực hiện theo đúng quy trình các bước, được cấp ủy cùng cấp và đoàn cấp trên quan tâm chỉ đạo. Chương trình đại hội diễn ra đầy đủ nội dung, có sự

điều chỉnh phù hợp với thời gian, điều kiện thực tế của từng địa phương. Để bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch, các cơ sở đoàn triệu tập và mời đại biểu đúng số lượng quy định, tiến hành test nhanh Covid-19 cho đại biểu trước khi dự đại hội, bố trí đo thân nhiệt, bàn sát khuẩn; đại biểu bảo đảm giãn cách và đeo khẩu trang trong suốt quá trình tham dự đại hội.

Cùng với đó, phong trào thi đua chào mừng đại hội đoàn các cấp cũng được phát động cụ thể trong học tập, lao động sản xuất, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; kết hợp hài hòa giữa phát huy sức trẻ và chăm lo thanh thiếu nhi. Với sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình chuẩn bị, đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ Thái Bình. Đây cũng là dịp phát huy vai trò của thanh niên trong thực hiện các phần việc, công trình thanh niên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

**QUAN PHƯƠNG**

# Ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan trong trường học

Thái Bình là một trong số rất ít tỉnh, thành phố duy trì việc cho học sinh đến trường học trực tiếp ngay từ đầu năm học. Tuy nhiên, những ngày gần đây khi số ca nhiễm Covid-19 là học sinh và giáo viên tăng cao, ngành giáo dục đã linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch để tiếp tục mở cửa trường học.



Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Hồng Lý (Vũ Thư) vệ sinh khuôn viên trường học.

sẵn các trang thiết bị y tế. Đồng thời, linh hoạt phương thức dạy học cho phù hợp để học sinh dù tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học, bảo đảm theo đúng chương trình của từng cấp học. Liên ngành giáo dục và đào tạo - y tế vừa ban hành văn bản số 02 về hướng dẫn tạm thời công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục, chúng tôi đã phổ biến đến các trường. Thời gian tới, Phòng sẽ tăng cường kiểm tra việc dạy học trực tiếp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch của các trường, đồng thời tiếp nhận ý kiến và tháo gỡ khó khăn. Bên cạnh đó, phối hợp với ngành y tế tiếp tục tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho học sinh trong độ tuổi và tiêm phủ mũi 3 cho cán bộ, giáo viên và học sinh đã tiêm mũi 2.

Tại thành phố Thái Bình, các biện pháp phòng, chống dịch trong trường học được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố thay đổi thường xuyên để thích ứng với diễn biến

dịch bệnh. Ông Vũ Giang Lâm, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết: Nếu như từ ngày 14 - 16/2, các trường tiểu học và THCS trên địa bàn tổ chức học theo thời khóa biểu như trước tết thì từ ngày 17/2 đến nay, do dịch bệnh diễn biến theo chiều hướng phức tạp, Phòng đã chỉ đạo các trường thực hiện chia lớp để bảo đảm mỗi lớp có tối đa 30 học sinh và học 1 buổi/ngày. Cùng với đó, thực hiện test sàng lọc cho học sinh có yếu tố nguy cơ hoặc có dấu hiệu sốt, ho, khó thở khi đang học tại trường. Đặc biệt, các trường phải xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để xử lý tình huống khi xuất hiện F0 trong trường học, không để bị động hoặc thực hiện máy móc. Nguyên tắc là khoanh vùng hẹp, cách ly F0, xét nghiệm Covid-19 cho học sinh, giáo viên tiếp xúc gần F0, chuyển các nhóm học sinh hoặc lớp học có nhiều F0 sang hình thức dạy học trực tuyến và trở lại trực tiếp sau khoảng thời gian an toàn.

Để bảo đảm an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ông Nguyễn Viết Hiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Từ chủ trương của tỉnh, việc cho học sinh nghỉ học sẽ tùy thuộc vào điều kiện của nhà trường và cấp độ dịch của địa phương, không nghỉ học diện rộng. Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường thực hiện quyết liệt việc phân luồng các em khi đến lớp và ra về; thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K", trong đó chú trọng 3 yếu tố: khẩu trang, khử khuẩn và test nhanh cho học sinh có biểu hiện ho, sốt hoặc có yếu tố nguy cơ. Việc linh hoạt kế hoạch dạy học tại các cơ sở giáo dục đều bảo đảm chương trình và chất lượng giáo dục. Mục tiêu lớn nhất của toàn ngành đó là cố gắng tối nhất để học sinh được đi học trực tiếp trong điều kiện an toàn phòng, chống dịch.

**DẶNG ANH**

## BỆNH VIỆN PHỔI THÁI BÌNH

# Thành công trong thực hiện nhiệm vụ kép

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bệnh viện Phổi Thái Bình vừa thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh thường xuyên vừa chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19. Dù còn gặp một số khó khăn song với sự quyết tâm, nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện đã góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.

### Nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh thường xuyên

Với đặc thù là bệnh viện chuyên khoa điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh lao và các bệnh về phổi, Bệnh viện Phổi Thái Bình luôn đặt công tác khám, chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân lên hàng đầu. Trong suốt 2 năm khó khăn của dịch bệnh, cán bộ, nhân viên 14 khoa, phòng của Bệnh viện luôn quyết tâm, nỗ lực với tinh thần cao nhất để phục vụ người bệnh từ khâu tiếp nhận, khám, chăm sóc đến điều trị. Năm 2020, 2021, Bệnh viện đã tiếp nhận hơn 15.900 lượt bệnh nhân đến khám, điều trị. Hướng tới sự hài lòng của người bệnh, ngoài việc chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng về chuyên môn, các khoa đã xây dựng quy trình

chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc thù của từng khoa. Bên cạnh đó, Bệnh viện đã triển khai, ứng dụng nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu như: kỹ thuật sinh thiết phổi, sinh thiết u; sinh thiết hạch; kỹ thuật nuôi cấy vi khuẩn lao bằng máy... Năm 2021, Bệnh viện đã nghiệm thu 6 đề tài nghiên cứu khoa học. Các đề tài được đánh giá cao, có giá trị trong công tác quản lý, chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện. Nhờ đẩy mạnh ứng dụng các kỹ thuật mới, chuyên sâu, nhiều bệnh nhân mắc bệnh nặng đã được phẫu thuật, điều trị tại tỉnh, không phải chuyển lên tuyến trên, qua đó giảm chi phí, tiết kiệm thời gian đi lại. Bệnh nhân Vũ Tất Thơm, thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ) chia sẻ: Tôi bị tràn khí màng phổi, khó thở, có những lúc cảm giác không

thở nổi, tưởng chừng phải chuyển lên các bệnh viện trung ương điều trị. Thế nhưng, ngay sau khi đến khám tại Bệnh viện Phổi Thái Bình, được các bác sĩ điều trị, tôi cảm thấy rất dễ thở. Đến nay tôi có thể thở bình thường, ăn uống tốt. May mắn cho tôi là có thể điều trị tại tỉnh, nếu phải chuyển lên tuyến trên thì rất vất vả.

Cùng với việc chăm sóc người bệnh khi đến khám, điều trị, Bệnh viện Phổi Thái Bình còn đẩy mạnh công tác phòng, chống lao tại cộng đồng thông qua việc kiểm tra, giám sát, quản lý bệnh nhân điều trị theo phác đồ; tổ chức khám chủ động tại các xã, phường, thị trấn trong tỉnh nhằm kịp thời phát hiện nguồn lây. Tính riêng năm 2021, Bệnh viện đã tổ chức khám chủ động tại 185 xã,

phường, thị trấn. Số bệnh nhân lao tiềm ẩn được phát hiện là hơn 560 bệnh nhân. Kết quả hoạt động chương trình chống lao năm 2021 cũng đạt được nhiều kết quả tích cực; tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh lao được điều trị khỏi cao, đạt 95%, lao kháng thuốc là 80%.

### Tăng 2 trong điều trị bệnh nhân Covid-19

Sẵn sàng ứng phó với các diễn biến của dịch Covid-19, Bệnh viện Phổi Thái Bình đã chủ động xây dựng các phương án thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19. Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, từ tháng 11 - 12/2021, Bệnh viện đã chuyển đổi công năng thành bệnh viện điều trị Covid-19. Hơn 1 tháng chuyển đổi công

năng thành nơi thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 nhẹ, trung bình, Bệnh viện Phổi Thái Bình đã điều trị cho hơn 500 bệnh nhân. Hiện nay, song song với công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân lao và các bệnh phổi khác, công tác thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 vẫn được triển khai. Bệnh viện đang là đơn vị điều trị bệnh nhân Covid-19 ở tầng 2.

Tham gia điều trị cho bệnh nhân Covid-19, nhiều bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện đã chấp nhận khó khăn, sẵn sàng đối mặt với nguy cơ lây nhiễm. Bác sĩ Trần Văn Giáp chia sẻ: Sau khi hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh về, tôi cùng các đồng nghiệp lại bắt tay vào thực hiện chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện. Bệnh nhân Covid-19 ở đây

rất đa dạng, có bệnh nền, mắc Covid-19 ở thể nhẹ, trung bình. Hàng ngày, ngoài việc thăm khám, khai thác triệu chứng, chúng tôi luôn động viên người bệnh cố gắng để sớm trở về với gia đình.

Công việc vất vả, bệnh nhân có bệnh lý nền đa dạng, số lượng bệnh nhân đông, có cả bệnh nhân thiếu năng trí tuệ, phụ nữ mang thai, nguy cơ lây nhiễm cao... nhưng các bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Phổi Thái Bình luôn cố

gắng, tất cả vì sức khỏe của người bệnh. Niềm vui lớn nhất của họ là bệnh nhân có kết quả điều trị tốt, tỷ lệ chuyển nặng thấp.

Bác sĩ Vũ Văn Trâm, Giám đốc Bệnh viện Phổi Thái Bình cho biết: Năm 2022, mục tiêu của Bệnh viện là đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh về bệnh lao và các bệnh về phổi ngày càng cao của người dân; nâng cao chất lượng khám, điều trị, mức độ hài lòng của người bệnh; đẩy mạnh công tác đào tạo,

xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, chuyên sâu... Bên cạnh đó, Bệnh viện tiếp tục triển khai các kỹ thuật mới; bảo đảm thực sự danh mục và nhu cầu điều trị; xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để phục vụ người bệnh tốt nhất, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

**HOÀNG LANH**



Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nặng.